



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 หน้า 19 มูลค่าข่าว 100,080.-

EduPLOYS เชนยาวชนค้นหาตัวเอง จัดแข่งขันบอร์ดเกมเชิงด้วยนายกฯ



ลักษณลลิตี พลอยแสงงาม และนพ ชีวานันท์



วงศ์วีรศ ยูเรครัตนานนท์



อ.พนรัญชน์ ยิ่งสุข (ซ้าย)

“เอ็ดดูพลอยส์” (EduPLOYS) โดย **ลักษณลลิตี พลอยแสงงาม** กก.ผจก.บจก.เอ็ดดูพลอยส์ เกมแอนดท์ทอย ผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อเสริมทักษะและความรู้อย่างครบวงจร จับมือ สมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษา ขานรับแนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาลที่สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการจัดการแข่งขัน “EduPLOYS ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย” ซึ่งถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ยกกระตักกิจกรรมการแข่งขันสู่พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ด้วยการจัดงานแนวทางการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ยกทัพ 14 คณะสาขาวิชา ชวนเยาวชนค้นหาความชอบ ในคณะที่ใช้

งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน จาก 53 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี **นพ ชีวานันท์** เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมอบถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

พร้อมด้วย **ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์** คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, **กฤตพงศ์ งามกิจไพบูลย์** นายกสมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษา, **ณัฏชัย ใจเย็น** ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และ **ปรินท์ ศรีชนะเนตร** รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ร่วมเปิดงาน พร้อมชมการแข่งขันและให้กำลังใจเหล่านักกีฬา

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ **วงศ์วีรศ ยูเรครัตนานนท์** นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.สาธิตมหา

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเงินจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยมี **อ.พนรัญชน์ ยิ่งสุข** ผอ.กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้มอบรางวัล